

Số: 89 /BC-HĐND

Chợ Đồn, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
(Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội)

Thực hiện Thông báo số 132/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Tờ trình số 3288/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND huyện Chợ Đồn về dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 như sau:

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết đối với các quy định của pháp luật

Việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 là đúng thẩm quyền của HĐND huyện (theo Điều 26 của Luật tổ chức chính quyền địa phương); nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

2. Về nội dung

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại dự thảo nghị quyết đã cơ bản bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười sáu, nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ năm 2024; trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết.

Tuy nhiên, qua xem xét các chỉ tiêu tại phụ biểu kèm theo của Nghị quyết, một số chỉ tiêu chưa có số liệu cụ thể: Số xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tỷ lệ huy động vào lớp 10; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện.

3. Kiến nghị

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo xem xét, thống nhất số liệu các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2024 để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, trong đó cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp theo lộ trình để có cơ sở tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Tờ trình dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Bách